

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.76 อ่อนค่าสวนทางภูมิภาค จับตาตัวเลข GDP ไทยวันนี้-ราคาทอง

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.76 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 33.60 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวสวนทางกับค่าเงินภูมิภาคและตลาดโลกที่ดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลัก เนื่องจากตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ออกมาแยกว่าคาด โดยอาจเป็นผลจากการค้าทองคำ เนื่องจากราคาปรับตัวลดลงมามากในช่วงสุดสัปดาห์

ส่วนปัจจัยในประเทศวันนี้ตลาดรอดูการประกาศตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/67 ของสภาพัฒน์ โดยคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.9% และขยายตัวเพิ่มจากไตรมาสก่อนหน้า 0.7% โดยตัวเลขที่ออกมาจะมีผลต่อการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

"บาทปรับตัวอ่อนค่าสวนทางกับภูมิภาคและตลาดโลก ซึ่งน่าจะมาจากการค้าทองคำที่ปรับตัวลดลงไปราว 50 ดอลลาร์" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.60 - 33.90 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 151.97 เยน/ดอลลาร์ จากสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ระดับ 152.56 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0486 ดอลลาร์/ยูโร จากสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ระดับ 1.0477 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 33.672 บาท/ดอลลาร์

-สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 และแนวโน้มปี 2568

-สศอ. ลุยปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม มุ่งสู่ "ปฏิรูปอุตสาหกรรม" ตั้งเป้าดัน GDP ของประเทศโตไม่น้อยกว่า 1% พร้อมซخمเข้า ครม. เดือน ก.พ.2568

-รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงอยู่ระหว่างทำแผนกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยใช้ความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัย เรื่องพีเอ็ม 2.5 เข้ามาเป็นโจทย์ในการแก้ปัญหาและอุปสรรค เมื่อต้นเดือน ก.พ.2568 มีโอกาสเดินทางไปเยือนจีนกับคณะของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ใช้โอกาสนั้นพบปะพูดคุยกับภาคเอกชนสายการบิน ซึ่งในวงสนทนาภาคเอกชนยินดีร่วมกับภาครัฐสนับสนุนการเปิดตลาดใหม่ ๆ

"ทีดีอาร์ไอ" ห่วงดีมานด์เอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ หลังรัฐวางเงื่อนไขขึงการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งรายได้หลัก มาจากกาสิโน "นักเศรษฐศาสตร์" หุ่นพลิก ทำเรือคลองเตยสู่ "เอนเทอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์" เชื่อหนุนเศรษฐกิจไทย กระตุ้นลงทุนท่องเที่ยวเข้าไทยเพิ่ม หวังเป็นโครงการ ที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยระยะข้างหน้า แต่ห่วงแนวคิดตั้ง "กาสิโน" หวังมอมเมาประชาชน เน้นศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศ ก่อนทำโครงการ

-รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยตัวเลขประมาณการเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 4/2567 โดยระบุว่า ตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ของญี่ปุ่น ขยายตัว 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการขยายตัวติดต่อกัน 3 ไตรมาส และแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่าจะ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ขยายตัวเพียง 1%

-นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สั่งให้ทีมเศรษฐกิจจัดทำแผนเก็บภาษีตอบโต้กับทุกประเทศที่เก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ แต่คำสั่งนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดภาษีนำเข้าครั้งใหม่ โยเวิร์ต ลุดนิก ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากทรัมป์ให้เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวว่า รัฐบาลจะพิจารณาแต่ละประเทศเป็นรายกรณี และคาดว่าการศึกษาในประเด็นนี้จะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 เม.ย.

-ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาดีลลัสกล่าวว่า แม้ว่าเงินเฟ้อจะอยู่ใกล้เคียงกับเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่เฟดก็ยังไม่ควรลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นลง

-ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญสัปดาห์นี้ ได้แก่ ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดสาขา นิวยอร์ก ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และดัชนี PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนก.พ. ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและยอดขายบ้านมือสองเดือนม.ค. รวมถึงตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และบันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 28-29 ม.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้